
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar. Skattheimta er mjög mikill hér á landi og ég ekki efnamikill maður. 
Hef ég reynd að spara með því að fara í útilegur á sumarin með fjökdskylduni því ég hef ekki talið mig 
eiga efni á utanlandsferð. Það er nú týpísk að maður eigi svo að fara að borga fyrir að keyra á vegum 
eftir að hafa greit 70-80% af innkomu heimilisins í skatt sem hafa byggt þetta vegakerfi.
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